



เอกสารข่าวด้านต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๙๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nird@parliament.go.th

ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. ราชอาณาจักรสเปน

- วิฤตการณ์ทางการเมืองจากการขอเป็นเอกราชของแคว้นคาตาลันเนีย

๒. สหราชอาณาจักร

- สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการแทรกแซงของรัสเซีย ในการทำประชามติ เพื่อแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป

๑. ราชอาณาจักรสเปน : วิกฤตการณ์ทางการเมืองจากการขอเป็นเอกราชของแคว้นคาตาลเนีย**(วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐)**

ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีวาระพิเศษเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายกรัฐมนตรี Mariano Rajoy ของสเปนออกแถลงการณ์ว่าจะให้แคว้นคาตาลเนียพ้นจากการปกครองตนเองและกลับมาอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลกลางราชอาณาจักรสเปนโดยตรง สถานการณ์ภายในประเทศที่กำลังอยู่ในวิกฤตการณ์ทางการเมืองจากการขอแยกตัวเป็นอิสระของแคว้นคาตาลเนีย ซึ่งมีทั้งผู้สนับสนุนและคัดค้านเกิดความตึงเครียดมากยิ่งขึ้น แคว้นคาตาลเนียเป็น ๑ ใน ๑๗ แคว้นอิสระที่มีอำนาจปกครองตนเองของราชอาณาจักรสเปนซึ่งจัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันของสเปน (พ.ศ. ๒๕๒๑) นายกรัฐมนตรีสเปนอ้างถึงมาตรา ๑๕๕ ของรัฐธรรมนูญที่ระบุถึงการฟื้นฟูหลักนิติธรรม การรื้อฟื้นสถานะเศรษฐกิจและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในสภาวะการปกติกติ ทั้งนี้ เมื่อหลายปีที่ผ่านมา รัฐบาลแคว้นคาตาลเนียได้ดำเนินการเตรียมพร้อมที่จะประกาศเอกราช โดยการออกแบบโครงสร้างประเทศใหม่ อาทิ จัดระบบจัดเก็บภาษีภายในแคว้น การบริหารจัดการแคว้นและการจัดตั้งสถานเอกอัครราชทูตประจำต่างประเทศหลายแห่ง โดยที่จะต้องล้มเลิกไปทั้งหมดตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๕๕ อนึ่ง การถอดถอนอำนาจการปกครองตนเองของแคว้นคาตาลเนียจะเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาสเปน ในวันศุกร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

การตัดสินใจของรัฐบาลสเปนดังกล่าวนำมาซึ่งความไม่พอใจเกิดขึ้นทั่วแคว้นคาตาลเนียและวิกฤตปัญหารัฐธรรมนูญที่ยังรากลึกมาตั้งแต่การฟื้นฟูประชาธิปไตยในปี ๒๕๒๐ กลายเป็นปัญหาใหญ่มากขึ้น ประธานาธิบดี Carles Puigdemont ผู้นำแคว้นคาตาลเนีย กล่าวโจมตีรัฐบาลสเปนว่าใช้อำนาจเผด็จการเพื่อควบคุมผู้ปกครองแคว้นที่นำการเคลื่อนไหวมวลชนในการแยกตัวเป็นอิสระจากราชาอาณาจักรสเปน นับเป็นความเลวร้ายที่สุดที่เกิดขึ้นต่อคาตาลเนียนับตั้งแต่ยุคเผด็จการโดยนายพลฟรังโก (ระหว่างปี ๒๔๘๒-๒๕๑๘) ซึ่งในสมัยนั้นแคว้นอิสระที่ปกครองตนเองถูกยุบทั้งหมด การเคลื่อนไหวของแคว้นคาตาลเนียครั้งนี้ คล้ายคลึงกับกลุ่มชาตินิยมชาวบาสก์ (Basque) ซึ่งเคยเรียกร้องเอกราชจากสเปนในอดีต อย่างไรก็ตาม วิกฤตทางการเมืองที่เกิดขึ้นส่งผลต่อสถานะเศรษฐกิจของประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ บริษัทขนาดใหญ่มีความไม่มั่นใจต่อสถานการณ์ ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจและการลงทุนได้ย้ายฐานการผลิตออกจากพื้นที่จำนวนมาก สมาคมนักธุรกิจขนาดย่อมรายงานว่าผู้ประกอบการจำนวน ๑,๓๐๐ แห่ง ได้โยกย้ายสำนักงานและฐานการผลิตออกจากแคว้นคาตาลเนีย การประกอบการด้านการท่องเที่ยวซึ่งสร้างงานจำนวนประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ งานได้ลดลงร้อยละ ๒๐ เป็นต้น นอกจากนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในประเทศสเปนดังกล่าวแล้วยังสะท้อนปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นในยุโรปที่ต้องเผชิญกับการเคลื่อนไหวของแคว้นอิสระปกครองตนเองทั้งหลายที่ต้องการแยกตัวเป็นเอกราชมากขึ้นอีกด้วย

ที่มา : <http://www.telegraph.co.uk/news> (๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐)<http://www.nytimes.com/section/world> (๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐)**๒. สหราชอาณาจักร : สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการแทรกแซงของรัสเซียในการทำประชามติเพื่อแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป (วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐)**

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ นาย Ben Bradshaw สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคแรงงานได้กล่าวต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับความพยายามของรัสเซียที่จะแทรกแซงระบอบประชาธิปไตยของยุโรป และได้ร้องขอให้รัฐบาลตรวจสอบแหล่งเงินทุนที่ใช้จ่ายในการจัดทำประชามติที่ผ่านมา เพื่อให้แน่ใจว่ามาจากแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย นาย Bradshaw อ้างถึงรายงานการตรวจสอบที่ตีพิมพ์โดย Open Democracy Group ซึ่งระบุว่ามีการนำเงินทุนที่ไม่ระบุแหล่งที่มาใช้ในการทำประชามติดังกล่าว

อีกทั้งได้เปิดเผยแหล่งเงินบริจาคที่ไม่ถูกกฎหมายและการตั้งข้อสังเกตถึงความร้ายวณผิดปกติของธนาคาร Arron ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนด้านการเงินรายใหญ่ที่ต้องการให้สหราชอาณาจักร แยกออกจากสหภาพยุโรปด้วย พร้อมนี้ นาย Bradshaw ขอให้รัฐสภาและคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบอย่างรอบคอบอีกครั้ง เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประเทศได้ว่าการทำประชามติครั้งสำคัญดังกล่าวดำเนินไปด้วยความโปร่งใส เงินทุนที่ใช้จ่ายมีแหล่งที่มาถูกต้องทั้งหมด โดยเฉพาะข้อสงสัยประเด็นการแทรกแซงของรัสเซียที่อาจเกิดขึ้นลักษณะเดียวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาครั้งล่าสุดก็เป็นได้

ที่มา : <http://www.nytimes.com> (๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐)

<http://www.politico.eu> (๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐)

นางสาวศิริพร กรอบทอง
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้จัดทำ
๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐